
 
Skólaráð Hofsstaðaskóla 

16. mars 2022 kl. 14.40.  
Fundinn sátu:  
Hafdís Bára Kristmundsdóttir, Ester Jónsdóttir, Erla Guðmundsdóttir fulltrúi annarra starfsmanna, , 
Kristrún Sigurðardóttir fulltrúi grenndarsvæðis, Aðalheiður Konráðsdóttir og Helga Margrét Pálsdóttir 
fulltrúar foreldra, Sóley Andradóttir fulltrúi nemenda. Margrét Einarsdóttir aðstoðarskólastjóri.  
 
Dagskrá:  

1. Skólapúlsinn. Könnun sem er lögð fyrir úrtak nemenda í 6. og 7. bekk 4x á ári. Við komum vel 

út hvað varðar sjálfstraust og þrautseigju, áhugi á lestri og náttúrufræðifræði hefur dalað. 

Einelti sveiflast eftir nemendahópum en ekki eru margir sem upplifa það. Hreyfing, virkni og 

mataræði skara fram úr á landsvísu. Agi í kennslustundum hefur farið aðeins niður á við að 

mati nemenda. Varðandi virkni nemenda og áhrif á nám getum við staðið okkur betur sem er 

sama niðurstaða og kom fram á ytra matinu í vor. Í opnum spurningum og kvarta nemendur 

mikið undan matnum en segja líka margt jákvætt. Annað hvert ár eru það foreldrar sem svara 

og hitt starfsmenn. Nú eru það starfsmenn.  

2. Skólaferð 7. bekkjar. Hún verður í Vatnaskógi í byrjun maí. Mismunur á kostnaði vegna 

Reykjaferðar og þessarar verður endurgreiddur.  

3. Allt er að opnast varðandi samkomur og vettvangsferðir og eru m.a. bekkjarkvöld að fara af 

stað. 

4. Innritun og kynningarfundur fyrir verðandi fyrsta bekk. Flestir voru búnir að skrá barnið sitt 

og spurning hvort þurfi að hafa fund. Frekar að bjóða fólki að koma og skoða ef þau vilja.  

Þegar vorskólinn er þá er fundur með foreldrum innritaðra barna um skipulag skólans.  

5. Skóladagatal 2022-2023. Það var samþykkt athugasemdalaust af bæjarráði og skólanefnd. 

Vantar hjá okkur á skóladagatalið HS leikana. Nemenda- og foreldrasamtalsdagar voru 

samræmdir. Það fer út stór árgangur úr 7. bekk en færri koma inn í fyrsta bekk.  

6. Búið er að boða aðalfund foreldrafélagsins 29. mars n.k. Á dagskrá verður fyrirlestur eða 
opinn fundur um skólamál. Foreldrafélagið er að velta fyrir sér bingói vikuna fyrir páska. 
Bingóið yrði tvískipt, fyrir yngri og eldri.  

7. Fulltrúar í Grunnstoðum höfðu samband fyrir fund með bæjarstjóra. Hafdís listaði upp það 
sem skólinn þarf að fá bætt og lagað. Það vantar annan battavöll. Stjórnendur undirbúa fund 
með nemendum til að endurskoða skólalóðina. Ýta þarf á að félagsstarf fyrir 5. – 7. bekk fari í 
gang. Nemendur nýttu sér þetta hér en heppilegast er að hafa starfsemina ekki í skólanum, 
betra ef þau gætu verið í Garðalundi eða í Elítunni í Sjálandsskóla.  

8. Vinaliðaverkefni er að fara af stað aftur. Búið er að segja upp aðildinni að verkefninu. Ekki er 
lengur eins vel haldið utanum verkefnið og lítið sem fæst fyrir árgjaldið. T.d. eru ekki lengur 
haldið leikjanámskeið úti í skólunum. 

9. Rafdrifinn hurðaopnari er kominn upp í gula anddyrinu sem auðveldar aðgengi.  
10. Skólaráðsfulltrúar nemenda verða kosnir úr 5. bekk í maí og sitja í ráðinu í tvö ár skv. lögum. á  
11. Önnur mál. Fulltrúi grenndarsamfélags benti á að gangstígar aðliggjandi skólanum séu illa 

mokaðir og vill að foreldrar komi með athugasemd um það. Verðið er að hvetja nemendur til 

þess að ganga í skólann og þá þarf að tryggja að það sé hægt.   

o Skólastarf í janúar hefur verið þungt í vöfum vegna mikilla forfalla starfsmanna. Málin 

hafa verið leyst með sveigjanleika og samstöðu starfsmanna.  

o Næsti fundur er fyrirhugaður 18. maí.  
 

Fundi slitið kl.15.10   

Margrét Einarsdóttir 

 


